
 

การเปิดโอกาสใหเ้กิดการมีส่วนร่วม 
ประชุมประจำเดือนระดับตำบล ครั้งที่ 2/2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

 
 เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2568  เวลา 09.00  น. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ นำโดย นายภิญโญ     
ศรีทัพสกุลชาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล      
แคนเหนือ กำนันตำบลแคนเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ประธาน 
อสม. และหัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดประชุมประจำเดือนระดับตำบลเพ่ือปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ และแนวทาง      
การพัฒนาของแต่ละหมู่บ้าน เป็นการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การพัฒนาที่มี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นในการมีส่วนร่วม 
  1.รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนแต่ละหมู่บ้านในพ้ืนที่ตำบลแคนเหนือ 
  2.เพ่ือติดตามการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของ อบต. 
  3.เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ ประชาชน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน  
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล 

จำนวนของผู้มีส่วนร่วม 
  มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล กำนันตำบลแคนเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สารวัตรกำนัน 
แพทย์ประจำตำบล ประธาน อสม. ครู กศน.ประจำตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียนในพ้ืนที่ตำบลแคนเหนือ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแคนเหนือ  สถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่ และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ผลจากการมีส่วนร่วม 
  องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
พร้อมกำชับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้ดำเนินการในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ได้นำปัญหา/โครงการจากการประชุมในครั้งนี้ ไปหารือ
กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ต่อไป  

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
  จากการประชุม ได้มีการหารือเกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เช่น เรื่องถนนทางการเกษตรชำรุด
เสียหาย ปัญหาถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ การใช้ถนนในการสัญจรไปมาไม่สะดวก การติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายใน
หมู่บ้าน และปัญหาก่อสร้างถนนคอนกรีต/ท่อระบายน้ำต่างๆภายในตำบลแคนเหนือ  ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ชี้แจง
เกี่ยวกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เนื่องจากพ้ืนที่ตำบลแคนเหนือมีขนาดใหญ่ การพัฒนาอาจจะยังไม่ทั่วถึง แต่ทาง
ทีมงานผู้บริหารไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะพัฒนาให้ตำบลแคนเหนือมีความเจริญก้าวหน้า แนวทางในการแก้ไขปัญหา       
ทางคณะผู้บริหารได้มอบหมายกองช่างลงพ้ืนที่ออกสำรวจถนนชำรุดและประมาณการราคาเพ่ือจะดำเนินการซ่อมแซม  
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